



จดหมายข่าว

EDU NEWSLETTER คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ฉบับที่ 26 เดือนกันยายน 2560 / Issue 26, September 2017 / ฉบับที่ 1

EDUCATION EDUCATION EDUCATION



● วันที่ 1 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาครูสมัยอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกำหนดกรอบวงเงินให้ครู(คุปองครู) เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อึ้งชัย ช่อพุกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว



● วันที่ 2-3 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกำหนดกรอบวงเงินให้ครู(คุปองครู) เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล โดยมีท่าน ดร.วราพรณ ขาวประทุม อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการอบรมดังกล่าว



● วันที่ 2-3 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง นวัตกรรม การเรียนการสอนคณิตศาสตร์กับการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกำหนดกรอบวงเงินให้ครู(คุปองครู) เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาติ ปณะราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมเป็นวิทยากร

● วันที่ 29 สิงหาคม 2560 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ค่ายกลางวัน "Day Camp" ณ อาคารอนุเคราะห์ประสงค์อนุบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าก้าง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการเล่น และบทบาทสมมติ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน



● วันที่ 6-12 กันยายน 2560 ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้นำลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ทั่วไปและชั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.) ให้กับข้าราชการครูเพื่อฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีความรู้ มีความเข้าใจจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมนักเรียนหรือเยาวชน ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานลูกเสือโลก และบรรลุอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถวางแผนดำเนินงานฝึกอบรมลูกเสือ ตามแนวทางการฝึกอบรมแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถบริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชวรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว



● วันที่ 8-10 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาครูสมัยอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกำหนดกรอบวงเงินให้ครู(คุปองครู) เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมิตพัฒน์ รักพรหมคง รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว





จดหมายข่าว

EDU NEWSLETTER คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร

ฉบับที่ 26 เดือนกันยายน 2560 / Issue 26, September 2017 / หน้า 3

EDUCATION EDUCATION EDUCATION



● วันที่ 20 กันยายน 2560 ได้จัดงานครบปีที่ตาดิจิตอาจารย์อรรณพ สุ่มประดิษฐ์ อาจารย์สมมาลี วิษย์รัตน์ และรองศาสตราจารย์อวิช วิระศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ณ หอประชุม ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร จัดโดยคณะครุศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณะอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมมทิดาจิตกับท่านอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าว



● วันที่ 26 กันยายน 2560 โปรแกรมวิชาการศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "รวมพลคนรักเด็ก" ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชวรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในงานมีเวทีเสวนา "เรื่องเด็ก ไม่เด็กอย่างที่คิด" มีวิทยากรพิเศษจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กเล็ก มาร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว และเป็นหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์วิชาการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล ซึ่งมีคณะอาจารย์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก



● วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 โปรแกรมวิชาปฐมวัยได้จัดนิทรรศการนวัตกรรมการศึกษาศาสตร์ (รายวิชานวัตกรรมการศึกษาศาสตร์) เวลา 13.30-16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๒ ตึกนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชวรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"



ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชวรินทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
"รองศาสตราจารย์"

Photo Gallery EDU



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร
100 หมู่ 1 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนาหว้า จังหวัดกาฬงเพชร 36000
(โทร 088-700955 ถึง 9010)

EDUCATION